

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพิ่มเติม และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ สศท. พ.ศ. 2565 กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ประกอบด้วย การรายงานต่อคณะกรรมการและการรายงานต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ การรายงานต่อบุคคลภายนอกให้รายงานในรายงานประจำปีของสถาบันหรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสถาบัน โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนามในรายงานดังกล่าว และต้องมีเนื้อหอย่างน้อย ดังนี้

- (1) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตของสถาบัน
- (2) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในด้านการเงิน
- (3) จำนวนครั้งในการจัดประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละราย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดแผนการประชุมและเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง รวม 12 ครั้ง โดยใช้ความรู้ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ เพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อสถาบัน ตลอดจนได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยทุกครั้งที่มีการประชุม เพื่อเสนอแนะแนวทางที่จะก่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาลเป็นที่เชื่อถือแก่สาธารณชน

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ สถาบันมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการกำกับดูแลการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม



(นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย

คณะกรรมการตรวจสอบ ของสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) (สศท.) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) ในคราวประชุมคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ตามคำสั่งคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย ที่ 122/2565 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1. นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล ประธานกรรมการ
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.วราณี เตโชโยธิน กรรมการ
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน กรรมการ
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช ไชยเพิ่ม กรรมการ
- โดยมี นางสาวกรวรรณ โพธิ์จาง ผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 12 ครั้ง และได้เข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	การประชุม	สัดส่วนในการเข้าร่วมประชุม
นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล	ประธาน	12/12	100%
รองศาสตราจารย์ ดร.วราณี เตโชโยธิน	กรรมการ	12/12	100%
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน	กรรมการ	12/12	100%
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช ไชยเพิ่ม	กรรมการ	12/12	100%

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ครั้งที่	วันที่ประชุม
1/2565	5 ตุลาคม 2565
2/2565	4 พฤศจิกายน 2565
3/2565	6 ธันวาคม 2565
4-1/2566	12 มกราคม 2566
5-2/2566	9 กุมภาพันธ์ 2566
6-3/2566	16 มีนาคม 2566
7-4/2566	21 เมษายน 2566
8-5/2566	12 พฤษภาคม 2566
9-6/2566	8 มิถุนายน 2566
10-7/2566	21 กรกฎาคม 2566
11-8/2566	8 สิงหาคม 2566
12-9/2566	7 กันยายน 2566

การประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานสามสิบสี่
อดีต จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อพิจารณาผลการ
ตรวจสอบรายงานการเงิน รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน และการสอบทานระบบการควบคุม
ภายในสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอความเห็นและสนับสนุนแนวทางการพัฒนา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเห็นชอบให้จัดส่งรายงานการเงินให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้ง
ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในนำรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีใช้ประกอบการปฏิบัติงานตรวจสอบต่อไป

การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานรายงานการเงินสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานการเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เสนอคณะกรรมการ สศท. เป็นรายไตรมาส โดยวิเคราะห์ภาพรวมผลการดำเนินงาน
และฐานะการเงินของ สศท. ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินทุน สศท. ที่ได้รับจัดสรร โดยใช้ข้อมูลทางการเงินของ
สศท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปรียบเทียบฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
ในภาพรวมระหว่างปีปัจจุบันกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำรายงานการเงินเป็นไปตาม
ข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา

โดยรวมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และจัดส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณให้สำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงการคลัง สำนักงานประมาณ รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ เป็นไปตามระยะเวลาที่ระเบียบ
กำหนด

การกำกับดูแล การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน การติดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในกับผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอและเหมาะสม
ของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาให้มีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้นำเสนอ
คณะกรรมการ สศท. เป็นประจำทุกไตรมาส รวมถึงการสอบทานรายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ประจำปีที่ได้รับการอนุมัติและติดตามให้มีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
และข้อคิดเห็นของคณะกรรมการสอบทานรายงานตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบภายใน
ไม่พบข้อบกพร่องที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของสถาบันอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นว่า สถาบันมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบภายในด้วยการส่งเสริมผู้ตรวจสอบภายในเข้าฝึกอบรม
ในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
จากภายนอกองค์กรของกรมบัญชีกลาง

การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง และติดตามความก้าวหน้า ตลอดจนได้นำเสนอคณะกรรมการ สศท. เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่า สถาบันโดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและประเมินระบบการควบคุมภายในมีการดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ด้านการเงิน ด้านปฏิบัติการเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งผลการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า สถาบันมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถลดความเสี่ยงของสถาบันเพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด

การพิจารณาผลการคัดเลือก ค่าตอบแทน และการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2566 และปีบัญชี 2567 ตามที่ได้ผ่านกระบวนการจัดซื้อหรือจ้าง เพื่อเสนอคณะกรรมการ สศท. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติและคุณลักษณะของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2562 รวมถึงการเสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน และข้อกำหนดการจ้าง ดังนี้

ผู้สอบบัญชีของ สศท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คือ บริษัท สำนักงานสามสิบลี ออดิต จำกัด โดยมี ดร.จตุรวิทย์ เขียวขุ่ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6356 หรือนายสุภรัตน์ สงวนพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9985 โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชี 340,000 บาท

ผู้สอบบัญชีของ สศท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คือ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยมีนางวันวิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 หรือนางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 หรือนางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201 หรือนางสาวนิธินิ กิตติคุณพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8843 โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชี 330,000 บาท

การจัดทำกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดทำกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และคณะกรรมการ สศท. ได้เห็นชอบกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการ สศท. ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวมทั้งคณะ และรายบุคคล ปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งของสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2564 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม สามารถสรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน เที่ยงธรรม และเป็นอิสระ